

วาระการประชุม ครั้งที่ 4/2552

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2552

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
1.2.1	รายงานทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2552	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองคลัง	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.2.2	รายงานการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 และการจัดงานพิธีทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ	1. สำนักงานอธิการบดี 2. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.2.3	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา - “โครงการ“การนำเสนอผลงานวิจัย” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ “ราชมงคล สร้างคุณผู้สูงาน 2552” - “โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้อุปกรณ์ช่วยเหลือคลินิกเทคโนโลยี” - “โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2552” - “โครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป ศิลปะสำหรับผู้บริหารเพื่อสร้างสมาธิในการทำงาน” มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา และรับข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย ควรให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอการพัฒนาผลงานวิจัยในระดับสูงขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจเชิงการค้า	1. สถาบันวิจัยและพัฒนา	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. ทุกโครงการได้มีการนำสู่การปฏิบัติมีการติดตามผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ดี

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
1.2.4	<p>รายงานผลการตัดสินใจการประกวดภาพถ่ายอาคารศาลปกครอง “มุมใหม่ศาลปกครอง มองผ่านวิวไฟน์เดอร์”</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบผลการตัดสินใจการประกวดภาพถ่าย อาคารศาลปกครอง “มุมใหม่ศาลปกครอง มองผ่านวิวไฟน์เดอร์” และ ขอแสดงความชื่นชม</p>	1. คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	<p>1. เสนอเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยลงนาม รับรองมติแล้ว</p> <p>2. ส่งสำเนามติที่ลงนาม ให้คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชนแล้ว</p>
1.2.5	<p>รายงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบ UNEVOC CENTRE AWARD จาก UNESCO UNEVOC INTERNATIONAL CENTER</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ</p>	1. คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	<p>1. เสนอเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยลงนาม รับรองมติแล้ว</p> <p>2. ส่งสำเนามติที่ลงนาม รับรองแล้วให้คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม แล้ว</p>
1.2.6	<p>รายงานความก้าวหน้าของการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับภูมิภาค</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการทำ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาค</p>	1. คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	<p>1. เสนอเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยลงนาม รับรองมติแล้ว</p> <p>2. ส่งสำเนามติที่ลงนาม รับรองแล้วให้คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม แล้ว</p>
1.2.7	<p>รายงานผลการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบและขอแสดงความชื่นชมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่แสดงถึงการเป็น มหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง</p>	<p>1. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย</p> <p>2. สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา</p>	<p>1. เสนอเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยลงนาม รับรองมติแล้ว</p> <p>2. ส่งสำเนามติที่ลง นามรับรองแล้วให้ สำนักพัฒนาคุณภาพ การศึกษาแล้ว</p> <p>3. จัดทำหนังสือแจ้ง เวียนผลการประกวด ให้หน่วยงานทราบ</p>

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
1.2.8	<p>พิจารณาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นสมรรถนะและ Work Integrated Learning”</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบและขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นสมรรถนะและ Work Integrated Learning” ในวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p>	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 	<ol style="list-style-type: none"> เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการในรายละเอียดเฉพาะทางขั้นต่อไป
3.1	<p>รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1/2552 และครั้งที่ 2/2552</p> <p>มติสภา มทร. ธัญบุรี รับทราบความก้าวหน้าการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1/2552 และครั้งที่ 2/2552</p>	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 	<ol style="list-style-type: none"> เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3.2	<p>พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย</p> <p>มติสภา มทร. ธัญบุรี ได้ลงคะแนนเลือก รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง โดยมีบัตรเสีย 1 ใบ และงดออกเสียง 2 ใบ และรับข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>1. การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการหน่วยงานตั้งใหม่ เกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการ และการเชิญบุคลากรภายนอกมาสมัครดำรงตำแหน่งดังกล่าว ควรคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย จึงควรระบุในข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ ให้ชัดเจน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารมหาวิทยาลัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 	<ol style="list-style-type: none"> เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เสนอสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว จัดทำประกาศเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
3.2 (ต่อ)	<p>2. การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ ควรแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการสรรหา</p> <p>3. หากกำหนดให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการตามกฎหมายข้อบังคับภายหลังจากการสรรหาแล้ว ต้องนำเสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และรายชื่อที่นำเสนอควรเป็นนักวิชาการในสาขานั้น และมีคุณสมบัติชัดเจน</p> <p>4. ปรับปรุงข้อบังคับในการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ โดยมอบหมายคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการ</p> <p>5. ดำเนินการร่างข้อบังคับว่าด้วยหน่วยงานในกำกับ ซึ่งไม่มีอัตราข้าราชการ และควรมีการบริหารจัดการที่ต่างจากส่วนราชการ</p>		5. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการร่างแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการสรรหา คณบดีแล้ว
4.1.1	<p>พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>มติสภา มทร. ธัญบุรี รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2552 และ ครั้งที่ 7/2552</p>	<p>1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย</p> <p>2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>3. กองบริหารงานบุคคล</p>	<p>1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว</p> <p>2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p>
4.1.2	<p>พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำระเบียบวาระการทบทวนการกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการเสนอโดยภาพรวม และคำนึงถึงหลักการด้านเงินเดือนและหลักการด้านความเสมอภาค รวมถึงหลักการประเมินด้าน Competency ด้วย</p>	<p>1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย</p> <p>2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>3. กองคลัง</p>	<p>1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว</p> <p>2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p>

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
4.1.3	<p>พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอนุมัติแผนพัฒนางานวิชาการ และขอให้จัดทำแผนในลักษณะที่สามารถปรับแก้แผนได้ หากมีเหตุผลความจำเป็น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการด้านหลักสูตรการเรียน การสอนของสภามหาวิทยาลัย 3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4.1.4	<p>พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองนโยบายและแผน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้กองนโยบายและแผน
4.1.5	<p>พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองนโยบายและแผน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้กองนโยบายและแผน
4.1.6	<p>พิจารณาบทสรุปสำหรับผู้บริหาร “รายงานผลการบริหารงานวิจัยระหว่างปีงบประมาณ 2549 - 2552”</p> <p>มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบและรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมคณาจารย์ทำการวิจัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา มีคุณภาพมากขึ้น การเรียนการสอนดีขึ้น โดยจัดทำเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนางานวิจัยแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
4.1.6 (ต่อ)	<p>2. มหาวิทยาลัย ควรจัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย มาตั้งเป็นงบประมาณงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. มหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนผลงานวิจัย ด้วยการส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยเร็ว ซึ่งถือเป็นการรักษาสิทธิงานวิจัย และมีให้เกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจ</p>		<p>4. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการ และจัดประชุม สัมมนานักวิจัยใหม่ และผู้บริหารงานวิจัย เพื่อให้มีความรู้และศักยภาพในการบริหาร และทำงานวิจัยรวมทั้งวิจัยในชั้นเรียนด้วย</p> <p>5. มหาวิทยาลัยฯ มี หน่วยดูแลด้านนี้แล้ว คือ TLO</p>
4.2.1	<p>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มติสภามทร.ธัญบุรี อนุมัติการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ บุรีภักดิ์ เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 และมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยให้อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติแต่งตั้ง และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ พร้อมรายงานจำนวนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วย</p>	<p>1. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน</p> <p>2. กองบริหารงานบุคคล</p>	<p>1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว</p> <p>2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสนออธิการบดีลงนามแล้ว</p> <p>4. รายงานจำนวนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว</p>
5	<p>5.1 การประกวดการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้มีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยลดเวลาในการให้บริการให้เร็วขึ้นกว่าเดิม และมีการจัดการประกวดชิงรางวัล การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรากฏว่าสถาบันการศึกษาส่งเข้าประกวดแข่งขันน้อยมาก จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p>	<p>1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว</p> <p>2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p>

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
5 (ต่อ)	<p>จัดส่งการประกวดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพราะเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถที่จะลดเวลาในการให้บริการในด้านต่างๆ ได้</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p> <p>5.2 การขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสรรหาอธิการบดีตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย ผดุงศิลป์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสรรหาอธิการบดี</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบและให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จนกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะแล้วเสร็จ</p>	1. สภาคณาจารย์และข้าราชการ	<p>1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว</p> <p>2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>3. แจ้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแล้ว</p>